



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓๔๙๙

ที่ ทส ๑๖๑๘.๑/๕๓๕ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๑๔๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ และสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๑๔๒๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางจำลอง อุทัยวัฒนเดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ได้มีหนังสือที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๕๒๐๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ โดยให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมป่าไม้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกแล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามแนวทางหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะข้าราชการที่จัดส่งแบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน (แบบ ปม.๑ - ๔) ตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด) ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (รายชื่อตามเอกสารแนบ ๑) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร (เอกสารแนบ ๒)

๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

๒.๑ ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบชุดอนุรักษ์ ป่าอ่อน ๒/๑

๒.๒ เป็นหน้าที่ของข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง

๒.๓ ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

๒.๔ ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ (กรณีไม่มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย กรณีที่ไม่แสดงบัตรตามที่คณะกรรมการกำหนด เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ก็ได้

๒.๕ ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด และเมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลันห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๒.๖ ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องไม่ทำการทุจริตในการสอบหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หรือรบกวนผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายอื่น หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทำการทุจริตให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบบันทึกไว้ โดยอาจจะไม่แจ้งให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทราบก็ได้และอาจไม่พิจารณาให้คะแนนทุกองค์ประกอบของการคัดเลือกรวมทั้งพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของทางราชการด้วย

๒.๗ หากปรากฏภายหลังว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๕๒๐๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขอสละสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทราบและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ฯ ที่กำหนด และการดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี้จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในตำแหน่งว่างเท่านั้นและจะไม่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจिरศักดิ์ ชูความดี)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด (ตามโครงสร้าง)	หมายเหตุ
๑	นายชุต วรพิริยะกุล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนจัดการป่าชุมชน	
๒	นายสันติ ศรีศิลป์กร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓	นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๔	นายราเมศร์ ธนุบรรพ์	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนปลูกป่าภาครัฐ	
๕	นายวิชัย วงศ์มาวิวัฒน์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖	นายสยาม มั่งกิตะ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๗	นายดนุศักดิ์ หมั่นไธสง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนจัดการป่าชุมชน	
๘	นายอรุณ พุมวงศ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๙	นายธงชัย รสสุขุมลชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๑๐	นายนพดล สามกองงาม	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๑๑	นายสมชาย ตั้งใจ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๑๒	นายณรงค์ จิตรสะอาด	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๑๓	นายเศรษฐรัฐ ทองอุกษ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๑๔	นายสำราญ ศักดิ์ดาเดช	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๑๕	นายเทศา พสกภักดี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๑๖	นายอนันต์ ประทุมชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนจัดการป่าชุมชน	
๑๗	ว่าที่ร้อยตรีภฤต วงษาสังการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๑๘	นายสุชีพ ธีญสุโขไพศาล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๑๙	นายทัศนัย หนองแส	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๐	นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนด่านป่าไม้	
๒๑	นายวีรพล กีก้อง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๒	นายพิเชษฐ์ โคกขำ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๒๓	นายจรรยา เจริญรัตตวงศ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๔	ว่าที่ร้อยตรีถวิล แผ่นงา	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๕	นายมนตรี พลภักดี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด (ตามโครงสร้าง)	หมายเหตุ
๒๖	นายเชษฐภักดิ์ ฉันทรัตนาคินทร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๗	นายศรารุท มหานิล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๒๘	นายธนชัย จิตนาวณิชย์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๙	นายธีระพล มีทองขาว	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๐	นายธนภัทร จันทรสีมารรณ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๑	นายวชิรวิชญ์ เพชรประสิทธิ์กุล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๓๒	นายประธาน พุกสุข	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๓๓	นายกรภัทร ภูซยังกูร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๔	นายนรินทร์ สุทธิประภา	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๓๕	นายไพศาล หนูพิชัย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๖	นายลอย ใจจูน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๓๗	นายกิตติศักดิ์ ปานะโปย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๘	นายเชาว์ สุขรักษ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๙	นายพิชิต ชูสกุล	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนด้านป่าไม้	
๔๐	นายยุทธศักดิ์ กิตติบวรกุล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๔๑	นายรัฐดิกร เงามะปก	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๔๒	นายสยาม อินดาโท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๔๓	นายวิวัฒน์ หนูอินทร์	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนด้านป่าไม้	
๔๔	นายเอนก ตาตระกูล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๔๕	นายปิยะชาติ ปิยะชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๔๖	นายธนเนส นิลานูเคราะห์	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนด้านป่าไม้	
๔๗	นายจิตรกร สังข์พิชัย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๔๘	นายประคอง ปัญญา	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๔๙	นายเพชร ตลาสุข	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๕๐	นายสนธยา วงษ์เมือง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด (ตามโครงสร้าง)	หมายเหตุ
๕๑	นายเกรียงไกร ทวีศักดิ์	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนต่านป่าไม้	
๕๒	นายเจียรพิพัฒน์ มีศร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๕๓	นายจิระศักดิ์ ชูศรี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๕๔	นายถนอมพงษ์ สังข์รูป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๕	นายอุทัย โล่ห์ทอง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๖	นายสุรศักดิ์ คุณทวี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๗	นายมนิโชติ ฉกรรจ์ศิลป์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๕๘	นายพิเชฐ สำนวน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๙	นายนเรศ นนทคลัง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖๐	นายจิตรกร ศรีจันทร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๖๑	นายสมควร ห้วยหงษ์ทอง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๖๒	นายไกรวุฒิ วรรณคำ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๖๓	นายสายัณห์ เวียงนาค	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๖๔	นายธเนช วัฒนจรสังข์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๖๕	นายณัฐวุฒิ ถือคำ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖๖	นายเสกสรรค์ กันโต	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖๗	นายสุรชรรณพ สิงหาคำ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖๘	สิบเอกหญิงกรรณา ส่งแสง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	

ทั้งนี้ กรณีข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ฯ ที่ไม่มีรายชื่อปรากฏตามประกาศฉบับนี้ มีข้อสงสัยและข้อซักถามประการใด
โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๕๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘
ในวันและเวลาราชการ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ในสังกัดกรมป่าไม้
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ **๒๘** มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

วัน/เวลา	รายชื่อผู้เข้าสอบ
<p>วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ภาคเช้า) รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคคมกฤส กรมป่าไม้</p> <p>สอบเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารเทียมคคมกฤส กรมป่าไม้</p>	<p>(ภาคเช้า) ลำดับที่ ๑ - ๓๕ รายชื่อตามเอกสารแนบ ๑</p>
<p>(ภาคบ่าย) รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคคมกฤส กรมป่าไม้</p> <p>สอบเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒</p>	<p>(ภาคบ่าย) ลำดับที่ ๓๖ - ๖๘ รายชื่อตามเอกสารแนบ ๑</p>

- หมายเหตุ**
๑. ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบชุดอนุรักษ์ป่าอ่อน ๒/๑
 ๒. ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ มารายงานตัวภายในกำหนดเวลาในแต่ละรอบ การประเมิน โดยให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๑๐ นาทีในแต่ละรอบ กรณีมารายงานตัวเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 ๓. ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ ปฏิบัติตัวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด



บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้ (ส.ก.ป.)
เลขที่รับ
ที่
กษ

๑๖๖๕
๓ ก.พ. ๒๕๖๔
๑๕.๕๖

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักงานบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘

ที่ ทส.๑๖๑๑.๓/ว ๒๔๒๙ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://edoc.forest.go.th/doccir/docindex.html> และ www.forest.go.th/person/circular/

(นายอดิศร นุชดำรง)
อธิบดีกรมป่าไม้

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร
(แบบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด (ตามโครงสร้าง)	หมายเหตุ
๑	นายชยุต วราพิริยะกุล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนจัดการป่าชุมชน	
๒	นายสันติ ศรีศิลปกร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓	นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๔	นายราเมศร์ ธนุบรรพ์	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนปลูกป่าภาครัฐ	
๕	นายวิชัย วงศ์มาวิวัฒน์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖	นายสยาม มังกิตะ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๗	นายอนุศักดิ์ หมื่นไธสง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนจัดการป่าชุมชน	
๘	นายอรุณ ทุมวงศ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๙	นายธงชัย รสสุขุมลชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๑๐	นายนพดล สามกองงาม	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๑๑	นายสมชาย ตั้งใจ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๑๒	นายณรงค์ จิตรสะอาด	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๑๓	นายเศรษฐรัฐ ทองฤกษ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๑๔	นายสำรวย ศักดิ์ตาเดช	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๑๕	นายเทศา พลภักดิ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๑๖	นายอนันต์ ประทุมชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนจัดการป่าชุมชน	
๑๗	ว่าที่ร้อยตรีภฤต วงษาสิงการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๑๘	นายสุชีพ ธัญสุขไพศาล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๑๙	นายทัศนัย หนองแสง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๐	นายสมเกียรติ สุขเสถียรวงศ์	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนด่านป่าไม้	
๒๑	นายวีรพล กีก้อง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๒	นายพิเชษฐ โคนขา	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๒๓	นายจรรยา เจริญรัตตวงศ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๔	ว่าที่ร้อยตรีถวิล แผ่นงา	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๕	นายมนตรี พลภักดิ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	



รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร
(แบบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด (ตามโครงสร้าง)	หมายเหตุ
๒๖	นายเชษฐกิตติ์ ฉันทรัตนาคินทร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๗	นายศราวุธ มหานิล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๒๘	นายธนชัย จิตนาวณิชย์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๒๙	นายธีระพล มีทองขาว	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๐	นายธนภัทร จันทรสีมาวรณ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๑	นายวชิรวิทย์ เพชรประสิทธิ์กุล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๓๒	นายประธาน พุกสุข	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๓๓	นายภรภัทร์ ภูขัยงูร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๔	นายนรินทร์ สุทธิประภา	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๓๕	นายไพศาล หนูพิชัย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๖	นายลอย ใจจูน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๓๗	นายกิตติศักดิ์ ปานะโปย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๘	นายเชาว์ สุขรักษ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๓๙	นายพิชิต ชูสกุล	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนด่านป่าไม้	
๔๐	นายยุทธศักดิ์ กิตติบวรกุล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๔๑	นายรัฐติกร เจะปก	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๔๒	นายสยาม อินถาโท	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๔๓	นายวิวัฒน์ หนูอินทร์	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนด่านป่าไม้	
๔๔	นายเอนก ตาตระกูล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๔๕	นายปิยะชาติ ปิยะชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๔๖	นายธเนศ นิลานุเคราะห์	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนด่านป่าไม้	
๔๗	นายจิตรกร สังข์พิชัย	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๔๘	นายประคอง ปัญญู	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๔๙	นายเพชร ตลาสุข	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๕๐	นายสนธยา วงษ์เมือง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	

๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทราบและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ฯ ที่กำหนด และการดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี้จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในตำแหน่งว่างเท่านั้นและจะไม่มีมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจिरศักดิ์ ชุความติ)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากมีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้ที่จัดส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา (แบบ ปม.๑ - ๔) ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ไม่มีรายชื่อเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก ฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศฉบับดังกล่าว ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามแนวทางหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะข้าราชการที่จัดส่งแบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน (แบบ ปม.๑ - ๔) ตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด) ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๒ ราย รวมเป็น ๘๐ ราย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (รายชื่อตามเอกสารแนบ ๑) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร (เอกสารแนบ ๒)

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด (ตามโครงสร้าง)	หมายเหตุ
๕๑	นายเกรียงไกร ทวีศักดิ์	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนด่านป่าไม้	
๕๒	นายเอียรพิพัฒน์ มีตร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๕๓	นายจิระศักดิ์ ชูศรี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๕๔	นายถนอมพงษ์ สังข์รูป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๕	นายอุทัย โล่ห์ทอง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๖	นายสุรศักดิ์ คุณทวี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๗	นายมณีโชติ ฉกรรจ์ศิลป์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้	
๕๘	นายพิเชษฐ สำนวน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๕๙	นายนเรศ นนท์คลัง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖๐	นายจิตรกร ศรีจันทร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๖๑	นายสมควร ห้วยหงษ์ทอง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๖๒	นายไกรวุฒิ วรรณคำ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๖๓	นายสายัณห์ เวียงนาค	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๖๔	นายธนเดช วัฒนจรัสพงศ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๖๕	นายณัฐวุฒิ ถือคำ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖๖	นายเสกสรรค์ กันโต	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖๗	นายสุรชรรณพ สิงห์คำ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖๘	สิบเอกหญิงกรรณา ส่งแสง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๖๙	นายสมชาย อวิคุณประเสริฐ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๗๐	นายพงศ์พีระ วงศ์คำลือ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๗๑	นายสาโรจน์ บุญพร้อม	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๗๒	นายรัชชัย สุทธิมา	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนปลูกป่าภาครัฐ	
๗๓	นายสุรสิทธิ์ พงษ์พานิช	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๗๔	นายสมจินต์ ไชยพัฒน์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๗๕	นายบัณฑิต ขมภูพล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด (ตามโครงสร้าง)	หมายเหตุ
๗๖	นายสุเทพ เดียบแหลม	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กลุ่มงานพัฒนาผลผลิตป่าไม้	
๗๗	นายดุสิต ตาบ่านตุ๋	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๗๘	นายสุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	
๗๙	นายอดิสร วงษ์พันธ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	
๘๐	นายนเรศ เจริญภักดี	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนด่านป่าไม้	

ทั้งนี้ กรณีข้าราชการผู้มิคุณสมบัติครบถ้วน ฯ ที่ไม่มีรายชื่อปรากฏตามประกาศฉบับนี้ มีข้อสงสัยและข้อซักถามประการใด
โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘
ในวันและเวลาราชการ